

# ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๖๐๖/๑๕๓๐



กระทรวงพาณิชย์  
๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. ถ้อยแถลงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

๓. ตารางผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเรื่องผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

## ๒. ข้อเท็จจริง

กระทรวงพาณิชย์ขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ๒.๑ การประชุม AEM Retreat ครั้งที่ ๒๖ ได้แก่

๒.๑.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) - ที่ประชุมฯ ได้ออก “ถ้อยแถลงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียนในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)” ซึ่งระบุย้ำการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-๑๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๑.๒ ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เวียดนามในฐานะประธานผลักดันให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในปี ๒๕๖๓ (Priority Economic Deliverables) - ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบ Priority Economic Deliverables ภายใต้แนวคิด “Cohesive and Responsive ASEAN” ประกอบด้วย ๓ ด้าน ๑๓ ประเด็น และมอบหมายให้องค์กรรายสาขาที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สำเร็จในปี

๒.๑.๓ การเจรจาจัดทำความตกลงยอมรับร่วมสาขายานยนต์ของอาเซียน (ASEAN MRA on Type Approval for Automotive Products: AP MRA) - ที่ประชุมฯ เร่งรัดให้เวียดนามซึ่งแจ้งว่าอยู่ระหว่างการหารือภายใน ทำให้เป็นประเทศสุดท้ายที่ต้องให้ความเห็นชอบ ในขณะที่ประเทศอื่นพร้อมจะลงนามตั้งแต่ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ เมื่อปลายปี ๒๕๖๒ แล้ว ซึ่งเวียดนามรับที่จะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ กำหนดเป้าหมายการลงนามใหม่เป็นช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๑.๔ การบังคับใช้พิธีสารฉบับที่ ๑ เพื่อเริ่มใช้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self-Certification: AWSC) - เนื่องจากเวียดนามแจ้งว่ายังคงไม่สามารถดำเนินการภายในประเทศได้ทัน ดังนั้น ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้เลื่อนการมีผลใช้บังคับ จาก เดิม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุมคณะมนตรีเขตเสรีทางการค้าของอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ ๓๓ เป็นวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ทุกประเทศให้สัตยาบันพิธีสารภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๑.๕ การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – India Trade in Goods Agreement: AITIGA) - ที่ประชุมฯ มีมติให้เริ่มการหารือเพื่อทบทวนความตกลง AITIGA ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ภายหลังจากสรุปผลและการลงนามความตกลง RCEP เท่านั้น โดยจะไม่มีหารืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal Forum) ใด ๆ กับอินเดีย

๒.๑.๖ การเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-เกาหลี (ASEAN – Korea Trade in Good Agreement: AKTIGA) - ที่ประชุมฯ เห็นพ้องให้มีการเจรจาเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติม AKTIGA ในรูปแบบอาเซียนลบ (ASEAN-X) ได้ และมอบหมายให้สำนักเลขาธิการอาเซียนและสิงคโปร์ในฐานะประเทศผู้ประสานงานหารือกับเกาหลีใต้ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากเวียดนามแจ้งว่า ยังไม่พร้อมเข้าร่วมการเจรจาเพราะยังมีประเด็นที่เป็นปัญหากับเกาหลีใต้ แต่ยินดีให้อาเซียนอื่นเริ่มเจรจากับเกาหลีใต้ไปก่อน โดยที่จะเข้าร่วมในภายหลังเมื่อแก้ปัญหากับเกาหลีใต้ได้แล้ว

๒.๑.๗ การพิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต - ที่ประชุมฯ รับทราบกำหนดการเดินทางเยือนติมอร์-เลสเต สำหรับคณะค้นหาความจริง (Fact-Finding Mission) ของเสาศรชฎกิจระหว่างวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อสำรวจความพร้อมของติมอร์ฯ ก่อนนำผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาของเสาศรเมืองและความมั่นคง และเสาสังคมและวัฒนธรรมต่อไป

๒.๒ การหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC) - ที่ประชุมฯ รับทราบประเด็นที่ภาคธุรกิจของอาเซียนให้ความสำคัญและจะดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSMEs โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นว่าการดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายของสาขาและระดับของธุรกิจ เพื่อให้ทำโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง และขอให้มีการหารือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในอาเซียน

๒.๓ การประชุมเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) - ที่ประชุมฯ รับทราบสถานะล่าสุดของการเจรจา และท่าทีของอินเดียในการเข้าร่วม RCEP และมีมติยืนยันที่จะให้มีการลงนามภายในปี ๒๕๖๓ ตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าหมายไว้ไม่ว่าอินเดียจะเข้าร่วมหรือไม่ ทั้งนี้ เห็นชอบให้ประเทศกลุ่มผู้ประสานงานของอาเซียน (ASEAN Troika) หารือกับอินเดียและญี่ปุ่น และเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะเจรจาที่จะทำงานแบบคู่ขนาน (dual tracks) เพื่อเร่งหาข้อสรุปประเด็นค้างค้ำที่มีอยู่ และในขณะเดียวกันจะร่วมมือกันโน้มน้าวอินเดียให้กลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาของอินเดีย รวมถึงพิจารณาหาทางเลือกอื่นเพื่อให้อินเดียยังคงเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

### ๓. ความเห็น/ข้อสังเกต

ประเด็นสำคัญของอาเซียนในการประชุมครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นข้อติดขัดที่เกิดจากเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้คำอธิบายเพียงว่าเป็นเรื่องกระบวนการภายในยังไม่เรียบร้อยเท่านั้น ทั้งนี้ หากรูปการณ์ยังคงเป็นลักษณะเช่นนี้ต่อไป อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเป้าหมายการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต รวมถึงจะสร้างความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนอาเซียน ตลอดจนนักลงทุนจากภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

### ๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๔๑๙

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๑๔